

Số: /BC-BĐM

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2016

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2016**

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng báo cáo tình hình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2016 tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

#### **I. TỔNG QUAN CHUNG**

Đến nay, tỉnh Sóc Trăng có tất cả 8 doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong đó:

- Có 04 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn (Công ty TNHH MTV: Cấp nước, Công trình Đô thị, Lâm nghiệp và Xổ số kiến thiết), các doanh nghiệp này do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu (theo đúng Quyết định số 760/QĐ-TTg ngày 19/6/2007).

- Có 01 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Công ty Cổ phần Gạo chất lượng cao Sóc Trăng có cơ cấu vốn góp nhà nước 51,58% với tổng giá trị 8.845.500.000đ, nhưng hiện nay công ty không còn hoạt động sản xuất kinh doanh, đang chờ giải thể).

- Có 03 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ (Công ty cổ phần Mía đường có cơ cấu vốn góp nhà nước với tổng giá trị 10.000.000.000đ, chiếm 25% vốn điều lệ công ty; Công ty cổ phần In Sóc Trăng có cơ cấu vốn góp nhà nước với tổng giá trị 900.000.000đ, chiếm 20% vốn điều lệ công ty; Công ty cổ phần nước Sóc Trăng có cơ cấu vốn góp nhà nước với tổng giá trị 15.586.000.000đ, chiếm 29% vốn điều lệ công ty).

Hiện nay, UBND tỉnh đang tiến hành cổ phần hóa 02 Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước sang loại hình công ty cổ phần của 02 công ty: Công ty TNHH MTV Cấp nước và Công trình Đô thị theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

#### **II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DNNN**

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã thành lập và giao nhiệm vụ cho Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu các nội dung liên quan về quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước. Các nội dung đã thực hiện:

- Phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liên quan.

- Phê duyệt Điều lệ, vốn Điều lệ các công ty.

- Tổ chức đăng ký kinh doanh, hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; phẩm chất, chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; đào tạo và xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề.

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm thời hạn đối với Chủ tịch Công ty.

- Quy định Quy chế hoạt động Kiểm soát viên.

- Thực hiện chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp.

- Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong năm 2016, triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện cổ phần hóa đối với 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH một thành viên Cấp nước; Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị; Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp).

### **III. TÌNH HÌNH TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC**

#### **1) Về cổ phần hóa DNNN**

Lộ trình chuyển đổi thành công ty cổ phần (dự kiến 30 tuần, tương đương 150 ngày làm việc). Thời gian bắt đầu triển khai vào giữa tháng 4/2016. UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng. Riêng đối với Công ty THNN MTV Công trình Đô thị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành đo đạc, xác định diện tích các khu đất do Công ty quản lý, sử dụng và đã đề xuất UBND tỉnh Phương án sử dụng đất của doanh nghiệp khi cổ phần (tại Công văn số 1645/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Các công ty đã hoàn chỉnh hồ sơ, số liệu để xác định giá trị doanh nghiệp, chờ thẩm tra. Ngoài ra, các công ty đã chuẩn bị các nội dung chuẩn bị các nội dung lập phương án cổ phần hóa, như: Lập Phương án sử dụng lao động, Phương án vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ; Phương án bán cổ phần cho người lao động, nhà đầu tư chiến lược và bán ra bên ngoài; Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa; dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, UBND tỉnh thống nhất đề nghị kiểm toán để xác định giá trị doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị và Công ty TNHH MTV Cấp nước. Hiện nay đang trong giai đoạn xác định giá trị doanh nghiệp.

Lộ trình thời gian thực hiện cổ phần hóa dự kiến đến hết quý I năm 2017.

## **2) Sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Hiện nay UBND tỉnh đang trình Tỉnh ủy thông qua Phương án quản lý và sử dụng đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý và sử dụng đất rừng sản xuất, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp sẽ chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng thực hiện quy trình để cổ phần hóa theo đúng Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

## **3) Việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**

Các doanh nghiệp cổ phần hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quản lý đã được bàn giao về Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước trước năm 2010. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không còn doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn nhà nước do tỉnh làm chủ sở hữu. Vì vậy, tình hình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không phát sinh.

## **IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DNNN**

Các công ty đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập trung sản xuất, kinh doanh ngành nghề chính theo quy định, không đầu tư, kinh doanh trái ngành nghề được giao. Các Công ty do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm đại diện chủ sở hữu hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng của tỉnh, có nhiều đóng góp lớn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thể thao; cung cấp các dịch vụ về vệ sinh đô thị, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho cộng đồng xã hội; đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và đời sống nhân dân; nâng cao tỷ lệ rừng che phủ trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái; tham gia nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

## **V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

Việc sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng được thực hiện đúng theo quy định.

Tuy nhiên, tiến độ cổ phần hóa của 02 Công ty còn chậm (trễ gần 03 tháng) so với lộ trình đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian thẩm định, phê duyệt Phương án sử dụng đất kéo dài.

## **VI. NHIỆM VỤ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI**

Căn cứ Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng đã được Thủ tướng phê duyệt, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, cụ thể như sau:

- Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

- Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 51% tổng số cổ phần Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị và công ty TNHH MTV Cấp nước tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Nông, Lâm nghiệp và hướng dẫn tại Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

## **VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ**

Từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời, việc lựa chọn, bổ nhiệm Kiểm soát viên thực hiện theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg gặp khó khăn do các tiêu chí để lựa chọn Kiểm soát viên theo quyết định này có nhiều điểm không tương đồng với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 ngày 26/11/2014 quy định chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên so với Điều 3 Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg.

Do đó, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng năm 2016. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp báo cáo về Văn phòng Chính phủ (Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương) theo dõi, tổng hợp.

### **Nơi nhận:**

- BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương;
- VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, (9).

**TM. BAN ĐỔI MỚI VÀ PTDN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**(Đã ký)**

**GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ  
Lê Trọng Sơn**